



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์โลกวันนี้ ฉบับประจำวันที ๒๗ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๓๕ มูลค่าข่าว ๙๗,๐๗๐.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ลงพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ระดมแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และทีมเจ้าหน้าที่จิตอาสา ไปให้บริการตรวจรักษาสุขภาพประชาชนในโครงการจิตอาสาพัฒนางานสร้างเสริมสุขภาพ และนำความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสุขอนามัย สร้างกระบวนการเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมของประชาชน ให้มีการประกอบอาชีพ มีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นายชัชวาล พรธาดาวิทย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวว่า ได้จัดโครงการจิตอาสาพัฒนางานสร้างเสริมสุขภาพในครั้งนี้ โดยได้ตั้งหน่วยบริการ ณ โรงเรียนบ้านท่าช้าง ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร, โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังกลาภิเษก ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร และโรงเรียนวัดพุทธนิสาร ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร เพื่อให้บริการตรวจรักษาสุขภาพ ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขอนามัยแก่นักเรียนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

พร้อมทั้งทีมจิตอาสาอีกส่วนหนึ่งเข้ารณรงค์สร้างเสริมสุขภาพแก่นักเรียน โดยจัดกิจกรรมที่สนุกสนานกระตุณความสนใจ เช่น ร้อง

ศูนย์แพทย์ปัญญานันทภิกขุ นำทีมสร้างเสริมสุขภาพชุมชน



เพลง ชมวีดีทัศน์ที่สอดแทรกความรู้เนื้อหาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะการล้างมือที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการดูแลสุขภาพร่างกายตนเอง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกแก่นักเรียนที่อยู่ในวัยเยาวชน และในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนจึงอาจมีการแพร่ระบาดของโรคต่างๆได้ง่ายและรวดเร็ว



ตามการคาดการณ์ขององค์การอนามัยโลกที่แจ้งว่า สถาน-

การณ์ของโรคไข้เลือดออกในปีนี้จะมีความรุนแรงและแพร่ระบาดมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศไทยจะเพิ่มเป็น 3 เท่าของปีที่แล้ว และกลุ่มเสี่ยงที่มักป่วยเป็นไข้เลือดออกคือกลุ่มเด็กนักเรียนและเยาวชน ดังนั้น ทีมจิตอาสาของศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทานฯ จึงเข้ารณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกเพื่อให้เยาวชนได้ทราบถึงวิธีป้องกันโรค โดยการดูแลสิ่งแวดล้อมที่โรงเรียนและที่บ้าน การสังเกตอาการเบื้องต้นของโรคไข้เลือดออก พร้อมทั้งเน้นให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้รับกลับไปกระตุ้นเตือนพ่อแม่และคนในครอบครัวให้หันมาใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมรอบๆ ที่พักอาศัยที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคนี้

จากกิจกรรมของทีมหน่วยแพทย์จิตอาสาที่ได้ดำเนินการครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมดีๆ อีกกิจกรรมหนึ่งของรอบปีนี้ ที่ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทานฯ ได้ช่วยเหลือดูแลกลุ่มชุมชนในพื้นที่ห่างไกลตัวเมืองตามกำลังความรู้ในวิชาชีพที่มีอยู่

